

## LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

OPENING CEREMONY SCHOOL YEAR 2023 - 2024

05.09.2023



### LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày 5/9/2023, Trường Victoria Nam Sài Gòn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 với sự tham gia của các Đại diện Sở, Ban, Ngành, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, toàn thể giáo viên, nhân viên và đặc biệt là các em học sinh thân yêu.

Trong khuôn khổ Lễ Khai giảng, Ban Giám hiệu nhà trường đã có những chia sẻ để chào mừng học sinh và gửi gắm đến các em những thông điệp giáo dục đầy tâm huyết. Đại diện học sinh cũng đã phát biểu, chia sẻ cảm xúc và niềm vui của các em trong ngày đầu khai trường. Bên cạnh đó, các em học sinh còn mang đến những màn trình diễn văn nghệ đặc sắc, góp phần làm cho không khí lễ khai giảng thêm hào hứng và sôi động





Không gian học tập xanh luôn là một môi trường lý tưởng giúp học sinh giảm bớt căng thẳng và tăng tính sáng tạo, tập trung trong giờ học.

Với mong muốn giúp các em học sinh nhận thức được giá trị của việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, vào ngày 13/09, Nhà trường đã phát động chiến dịch ƯƠM MẦM XANH - ƯƠM HẠNH PHÚC, dành tặng mỗi lớp 2 kệ cây xanh với mục tiêu đưa “màu xanh” đến với từng lớp học.



## CHUYẾN THĂM CỦA GIÁM ĐỐC GIÁNG DẠY HỘI ĐỒNG ANH VIỆT NAM (BRITISH COUNCIL)

Ngày 13/9, Trường Victoria Nam Sài Gòn vinh hạnh đón tiếp Ông Michael Little, Giám đốc Giảng dạy của Hội đồng Anh (British Council) tại Việt Nam đến thăm trường. Đây là một bước quan trọng để mở rộng mạng lưới liên kết giữa Hội đồng Anh và trường Victoria, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của học sinh.





## ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC WEST SPRING TẠI VICTORIA NAM SÀI GÒN

**Ngày 14/9/2023**, Victoria Nam Sài Gòn hân hạnh đón tiếp đoàn Trường Đại học West Spring đến tham quan và tìm hiểu về mô hình “Trường học Hạnh phúc” của UNESCO tại Nam Sài Gòn.

Buổi tiếp đón đã được diễn ra trong bầu không khí vui tươi, Ban Giám hiệu Trường Victoria Nam Sài Gòn cũng đã có cơ hội được chia sẻ sâu hơn về mô hình “Trường học Hạnh phúc” cùng những giá trị cốt lõi mà Nhà trường đang hướng đến trong sự nghiệp giáo dục của mình. Đây chính là dịp quan trọng giúp đôi bên hiểu rõ nhau hơn, để từ đó sẵn sàng hướng đến những lần hợp tác tốt đẹp trong tương lai.



## NGÀY HỘI ĐỊNH HƯỚNG PHỤ HUYNH

**Sáng ngày 16/09/2023**, Victoria Nam Sài Gòn tổ chức sự kiện “Ngày Hội định hướng dành cho Phụ huynh” với sự tham gia của Phụ huynh tất cả các lớp.

Bên cạnh buổi gặp gỡ và chia sẻ được diễn ra tại Nhà hát ‘William Shakespeare’, Nhà thi đấu đa năng ‘Leonardo Da Vinci’ là không gian triển lãm do học sinh Victoria chủ trì. Các hoạt động học tập, giải trí, giao lưu, kết nối đã được học sinh Victoria trình bày và tự tin chia sẻ với Phụ huynh. Nhà trường tin rằng, chuyến tham quan triển lãm và cơ sở vật chất tại trường sẽ giúp Quý Phụ huynh an tâm hơn về chất lượng trải nghiệm học tập, vui chơi của học sinh tại trường.

**HỆ THỐNG GIÁO DỤC VICTORIA SCHOOL**

[vsss.edu.vn](http://vsss.edu.vn)

0852 600 800



## CHUỖI SỰ KIỆN CEO KIDS LẦN 7 - NGÀY HỘI GỌI VỐN

**Ngày 16/09 và ngày 24/09**, Victoria Nam Sài Gòn đồng hành cùng chuỗi sự kiện CEO KIDS lần 7.

Sự kiện đã diễn ra với nhiều phần thi hấp dẫn, các em học sinh đã có dịp bộc lộ tài năng của mình thông qua phần thực hành thuyết trình, tiếp cận các nhà đầu tư để gọi vốn cho các dự án giả định, đồng thời trải nghiệm công việc kinh doanh thông qua hoạt động “Phiên chợ của Thương gia nhí”.

Vừa qua, CEO kiêm Hiệu trưởng điều hành Victoria Nam Sài Gòn đã vinh dự có chuyến thăm và làm việc tại Ngôi nhà Xanh Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, gặp gỡ đại diện từ UNESCO. Chuyến thăm này không chỉ giúp Nhà trường củng cố mối quan hệ mật thiết với cộng đồng giáo dục quốc tế mà còn là bước đi quan trọng trong việc thực hiện cam kết xây dựng mô hình Trường học Hạnh phúc theo tiêu chuẩn của UNESCO.





## Sự kiện Gây quỹ “Trạm trăng chia sẻ, gắn kết yêu thương” tại Victoria Nam Sài Gòn

Sự kiện Gây quỹ “Trạm trăng chia sẻ, gắn kết yêu thương” tại Victoria Nam Sài Gòn Chiều ngày 29/09, Victoria Nam Sài Gòn vinh dự chào đón Quý Phụ huynh và các em Học sinh tại sự kiện gây quỹ “Trạm trăng chia sẻ, gắn kết yêu thương”. Sự kiện đã mang không khí Tết Đoàn viên ấm áp đến Victoria, đồng thời là dịp để các em học sinh lan tỏa tình yêu thương thông qua các học động gây quỹ thiết thực.

Đặc biệt hơn hết, Nhà trường vô cùng biết ơn những đóng góp to lớn của Quý Phụ huynh cho quỹ từ thiện “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH). Đại diện Trường Victoria Nam Sài Gòn, cô Nguyễn Thụy Thảo Đăng - Phó Hiệu trưởng Trung học và các em học sinh Victoria, đã cùng VOH trao tận tay những phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thôn 5 Tầng, Đắk Lắk.

## Sự kiện Trung thu “Full Moon Full Happiness”

Chiều ngày 23/9/2023, tại Nhà thi đấu đa năng Trường Victoria Nam Sài Gòn đã diễn ra sự kiện Trung thu với chủ đề “Full Moon - Full Happiness” với bầu không khí hết sức sôi động. Những hoạt động thú vị như vẽ túi canvas, làm trống bỏi mini, cụm trò chơi liên hoàn, múa lân và văn nghệ đã đóng vai trò rất lớn trong việc tạo nên một sự kiện Trung thu tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc và thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho Phụ huynh cùng các em Học sinh tham gia.

